



ISSN.01257765
NEWSLETTER

ดอนขังใหญ่

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

<http://oem.pbru.ac.th/pr>

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

29 เม.ย. 2552

ศูนย์สารนิเทศท้องถิ่น

ยึดมั่นในแนวทางของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปีที่ 31 ฉบับที่ 45

วันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2552



ผศ.ดร.นิวัต ถิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ปี 2552

แก่ ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะกรรมการสภาฯ และคณาจารย์อาวุโส เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552

รศนำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์



สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารวิทยากริมย์ โดย ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม

ก่อนเปิดการประชุมสภามหาวิทยาลัย มีการมอบเกียรติบัตรและมอบโล่ให้แก่นักเขียนดีเด่น จำนวน 2 ท่าน และนักเขียนประจำวารสารบทความทางวิชาการ "เพชรปริทัศน์" จำนวน 7 ท่าน หลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมในพิธีรศนำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2552 แต่ ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะกรรมการสภาฯ และคณาจารย์อาวุโส



ทีมลูกตาลเมืองเพชร เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2552 (รอบคัดเลือก)

ผศ.วันชัย ชันประสิทธิ์ และ อ.สราวุฒิ เชาวสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยสมาชิกทีมและคณะทำงานทีมหุ่นยนต์ลูกตาลเมืองเพชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2552 (รอบคัดเลือก) ในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมแข่งขันไม่ต่ำกว่า 80 ทีม จากสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อเกมการแข่งขัน "ร่วมตะลุย ลั่นกลองชัย" ซึ่งเป็นนิตติกาการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น(เจ้าภาพ) กำหนดขึ้นมา ส่วนผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไร จะรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป

ในการนี้จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมลูกตาลเมืองเพชร ในการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จเหมือนดังเช่นปีที่ผ่านมา

กองบรรณาธิการ



อ่านตอนซึ่งใหญ่ได้ที่
<http://oem.pbru.ac.th/pr>

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 0-3249-3300-307 โทรสาร 0-3249-3308

<http://oem.pbru.ac.th/pr>

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี
ผศ.สรชัย เย็นเปรม
ผศ.เชาวลิต คงแก้ว
ผศ.เสนาะ กลิ่นงาม
ผศ.ดร.กาญจนา บุญสง
รศ.ยศ วีระเดชพงศ์
อ.สาโรช เผือกบัวขาว
ผศ.ชานัญ งามสมบัติ



บรรณาธิการประจำฉบับ : ผศ.ชานัญ งามสมบัติ
หัวหน้ากองบก. : นางอัญญา ถาวรเวช
กองบรรณาธิการ : นายเสรี ถาวรเวช
: นางสาวสุนันทา รักษาราษฎร์
: ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์
คณะสำนัก/สถาบัน

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เปิดอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft office 2007



ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft word 2007 ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของทุกคณะ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อวันที่ 21 และ 23 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 221 วิทยาการโดย อาจารย์ดวงสิทธิ์ สนั่นขำ ซึ่งหลักสูตรที่เปิดอบรมต่อไปคือ Microsoft PowerPoint 2007 ในวันที่ 28 เมษายน และ 7 พฤษภาคม 2552 และ Microsoft Excel 2007 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรม ติดต่อได้ที่ คุณชุติมา คุณณะ โทรศัพท์ 032-493-269 หรือ 1334

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมวิชาการ

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การพัฒนาอาจารย์ด้านการเขียนแผนการสอน การวัดและการประเมินการเรียนการสอน” ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 223 ให้แก่คณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนการสอนตั้งแต่การเขียนแผน จนถึง การประเมินผลการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางการศึกษา ในการนี้ ฝ่ายส่งเสริมฯ ขอเชิญคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สำรองที่นั่งได้ที่ อ.ภูวดล วงศ์รัตน์ โทรศัพท์ 087-832-7082 หรือ คุณณดินา นาคผ่อง โทรศัพท์(ภายใน) หมายเลข 1334

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการในงานพระนครคีรี - เมืองเพชร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมจัดนิทรรศการในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 23 ในระหว่างวันที่ 10-19 เมษายน 2552 และแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ด้วย เช่น การปลูกผักกระถาง การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาหมอสี การเลี้ยงสัตว์แบบเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากปีนี้พระนครคีรีมีอายุครบ 150 ปี แนวคิดของการจัดงานจึงมีชื่อว่า **“150 ปี พระนครคีรี สดุดีพระจอมเกล้า”**



กองพัฒนานักศึกษา

Division of Student Development, Phetchaburi Rajabhat University.



โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง



นางนัवरณ เอมนุกุลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายทางสังคม โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมให้เข้มแข็ง คนในชาติที่อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์บนพื้นฐานของคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ดำเนินโครงการ "ค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง" ปี 2552 โดยยึดหลักปรัชญาการดำเนินชีวิตที่อาศัยหลักความพอดี พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอิงทั้งคุณธรรมและความรู้เป็นองค์ประกอบสำคัญ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย กองพัฒนานักศึกษาจึงได้ดำเนินโครงการในระหว่างวันที่ 1-25 เมษายน 2552 ณ ศาลากลางบ้านโคนมพัฒนา ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากการดำเนินกิจกรรม"ค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง" ปี 2552 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเต็ง กำนันตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคนมพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเต็งวิทยา และชาวบ้านในชุมชนบ้านห้วยสัตว์ใหญ่ที่ให้การดูแลและให้ความรู้



ในด้านคุณธรรมกับการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นอย่างดี ซึ่งมีพิธีเปิด"ค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง" เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 โดยได้รับเกียรติจากนายพิสิษฐ์ สุนทรวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ผลจากการดำเนินกิจกรรมค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง เก็บข้อมูลและสรุปได้ดังนี้

- 1.ลักษณะทั่วไปของชุมชน
- 2.วัฒนธรรมชุมชน
- 3.แบบแผนการใช้ชีวิตของคนในชุมชน
- 4.ข้อกำหนดร่วมกันในชุมชน
- 5.การประกอบอาชีพ
- 6.ทรัพยากรที่สำคัญ
- 7.วิถีประชาธิปไตย
- 8.การวิเคราะห์ชุมชน

จากการวิเคราะห์ชุมชนพบว่าจุดเด่นคือชาวบ้านรักเกิดทุนในองค์พระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง รักและหวงแหนถิ่นกำเนิด สามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้อย่างดีเยี่ยม จุดด้อยคือเรื่องของธรรมชาติที่ต้องขาดแคลนน้ำดื่มมาใช้ในช่วงฤดูร้อนระบบไฟฟ้าที่มีปัญหาในบางช่วง โอกาสคือการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพระราชดำรินำมาซึ่งความเจริญทางด้านถนนหนทาง การดูแลเอาใจใส่จากภาครัฐ และอุปสรรคคือเนื่องจากคนชุมชนส่วนใหญ่ได้ประกอบอาชีพริดนมวัว ปัจจุบันประสบปัญหาน้ำนมวัวดิบมีราคาถูกลงมาก

ซึ่งจากการออกค่ายลงพื้นที่ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ต้องนำข้อมูลมาสรุปและประมวลผลเป็นรูปเล่มนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

มรภ.เพชรบุรี ร่วมงานงานพระนครคีรี – เมืองเพชร (150 ปี พระนครคีรี สดุดีพระจอมเกล้า) ครั้งที่ 23 ปี 2552

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามที่จังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร (150 ปี พระนครคีรี สดุดีพระจอมเกล้า) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 10-19 เมษายน 2552

มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 โดยนายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายชัชวาลย์พรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายวิระ ศรีวัฒนตระกูล นายประธาน วงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ หัวหน้าส่วนงานราชการและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขบวนแห่เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ในชื่อชุดเพชรแห่งวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงการส่งประกายทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีให้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกทั้งด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุและวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี มีทั้งหมด 6 ขบวน ดังนี้ ขบวนที่ 1 ขบวนเชิดชูเกียรติ ขบวนที่ 2 นางสงกรานต์ ขบวนที่ 3 ละครชาตรี ขบวนที่ 4 ลีเก ขบวนที่ 5 เเท่เรือบก และขบวนที่ 6 ขบวนรณรงค์การสร้างความสมานฉันท์

มรภ.สกลนคร ศึกษาดูงาน สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.เพชรบุรี



ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2552 ซึ่งมีกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

ในการนี้ได้ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรในอนาคต ณ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในอังคารวันที่ 21 เมษายน 2552 เวลา 08.30-09.30 น. โดยมี ผศ.ชาวลิต คงแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณาจารย์และพนักงานของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ



สปส. แจ้งลูกจ้างผู้ประกันตนถูกสุนัขกัดใช้สิทธิประกันสังคมได้

สำนักงานประกันสังคมแจ้งลูกจ้างผู้ประกันตน ช่วงนี้อากาศร้อนมักเกิดโรคระบาด โรคพิษสุนัขบ้า กรณีลูกจ้างผู้ประกันตนถูกสุนัขกัด หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ถือว่าเป็นกรณีประสบอันตราย หากไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลได้ ลูกจ้างผู้ประกันตนควรเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน แล้วนำใบเสร็จที่สำรองจ่ายแล้วมาเบิกคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคม ในกรณีประสบอันตรายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากได้รับการรักษา ณ สถานพยาบาลเอกชนประเภทผู้ป่วยนอก สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท และในกรณีที่ค่าบริการทางการแพทย์เกิน 1,000 บาท สามารถเบิกเพิ่มเติมได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับค่าวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเข็มแรก ลูกจ้างผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ส่วนที่เกินได้อีกไม่เกิน 290 บาท สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มต่อไปผู้ประกันตนจะต้องไปใช้สิทธิการรักษา ณ โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ เพราะการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในเข็มต่อไปไม่ใช่เป็นกรณีประสบอันตรายในครั้งแรกหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินแล้ว ผู้ประกันตนสามารถเข้าฉีดวัคซีนโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ได้

หากผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ แต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าที่สถานเสาวภา โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเท่ากับจำนวนที่ปรากฏในหลักฐานการจ่ายเงินที่ผู้ประกันตนได้แสดงต่อสถานพยาบาล หากผู้ประกันตนมีปัญหาหรือข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ติดต่อบริษัท โทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 07.00 - 19.00 น. www.sso.go.th

เลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ตามที่ นายสาโรช เมื่อกับขาว ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และอาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์ กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ ขาดคุณสมบัติตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2547 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 326/2552 ซึ่งได้ประชุมครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 19 เมษายน 2552 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้ง ผลการประชุมประกอบด้วย

- รายละเอียดดังต่อไปนี้
- 1. ตำแหน่งที่มีการเลือกตั้ง**
 - 1.1 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน 1 คน
 - 1.2 กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน 1 คน
 - 2. ผู้มีสิทธิลงคะแนนในการเลือกตั้ง**
 - 2.1 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มาจากการเลือกตั้งทั่วไป โดยคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ตามข้อบังคับฯ ข้อ 5(1) ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันลงคะแนนเลือกตั้ง
 - 2.2 กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ มาจากการเลือกตั้งทั่วไป โดยคณาจารย์และข้าราชการ

ตามข้อบังคับฯ ข้อ 5(4) ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันลงคะแนนเลือกตั้ง

3. คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง

3.1 ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) เป็นคณาจารย์ประจำ หรือข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสมัคร
- 2) ต้องสำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
- 3) ต้องมิได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

3.2 ตำแหน่งกรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) เป็นคณาจารย์ประจำ หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสมัคร
- 2) ต้องมิได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

4. การขอรับใบสมัคร และการสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ที่สำนักอธิการบดี ภายในเวลาราชการ

5. กำหนดการรับสมัคร

5.1 ผู้ที่สนใจ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครในวันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00-15.00 น. ที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือบุคคลที่ได้รับ

มอบหมาย

5.2 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น

6. การตรวจสอบคุณสมบัติและการประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง

กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติถูกต้องในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่สำนักงานอธิการบดี

7. กำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนน (ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ)

7.1 กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 5 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00-15.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี อาคารวิทยากริมย์ และดำเนินการนับคะแนนโดยเปิดเผย เมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน

7.2 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีภารกิจต้องไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในวันที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารวิทยากริมย์ โดยบรรจุซองปิดผนึกส่งมอบให้ผู้ดำเนินการสำนักงานอธิการบดี หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายก่อนวันไปราชการ

8. ประกาศผลการเลือกตั้ง ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี

9. ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งสามารถอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

กำหนดการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฯ

กำหนดการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ มีดังนี้
วันที่ 18 เมษายน 2552 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฯ

- วันที่ 19 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น.
- ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 1/2552 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการเลือกตั้ง ฯ และนำเสนออธิการบดี จัดทำเป็นประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เรื่องการเลือกตั้งประธาน

สภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ

วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2552
- เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้ารับการเลือกตั้งภายในเวลา 09.00-15.00 น. ที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฯ ครั้งที่ 2/2552 เวลา 10.00 น.



สถาบันวิจัยฯ จัดประชุม กำหนดหลักสูตรอบรมครู ทชด. ปี 2552



ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า สถาบันวิจัยฯ ร่วมมือกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2552 ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย กลุ่มครูใหญ่ จำนวน 9 คน กลุ่มครูผู้สอน จำนวน 42 คน กลุ่มครูจ้างสอน จำนวน 28 คน เพื่อเป็นการกำหนดหลักสูตรที่จะใช้ในการอบรม สถาบันวิจัยฯ จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญได้แก่ อาจารย์ยุทธิ เย็นเปรม, บุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 อำเภอบ้านแหลม ประกอบด้วย นางสมใจ เลียบวัน, นางบุญชู เพ็ชรรวง, นางวรรณวิมล พุ่มพวง, นางกรรณิการ์ ระหว่างกัน, และ นางสาวเรวดี บุญมีโชติ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดหลักสูตรการอบรม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดหลักสูตรการอบรมดังนี้

1. หลักสูตรสำหรับครูใหญ่ ได้แก่ การนิเทศภายใน

สถานศึกษา การเขียนโครงการ และการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนการสอน

2. หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน ได้แก่ การทบทวน การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และการทดลองการสอนรายบุคคลของแต่ละกลุ่มสาระ

3. หลักสูตรสำหรับครูจ้างสอน ได้แก่ การเตรียมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และการทดลองการสอนรายบุคคลของแต่ละกลุ่มสาระ

นอกจากนี้ที่ประชุมได้กำหนดเนื้อหาเพิ่มเติมของทั้ง 3 หลักสูตรที่เข้าอบรมร่วมกัน คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ในการนี้ทางสถาบันวิจัยฯ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

อบรมเชิงปฏิบัติการ

อาจารย์ยุทธิ เย็นเปรม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งเรื่องการเสนอโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลผลิตงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2552 ภายใต้โครงการ 2-V Research Program ประจำปี 2552 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์และผู้สนใจดังรายละเอียดต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พิจารณาถึงนโยบายแห่งรัฐที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่า (Value Added) และคุณค่า (Value Creation) แก่ผลผลิตหรือ

ผลสำเร็จจาก “การวิจัย” และ “สิ่งประดิษฐ์” พร้อมด้วย การกำหนดกลไกสู่กลุ่มเป้าหมายและการใช้ประโยชน์ วช. จึงได้กำหนดโครงการ 2-Research Program ขึ้น โดยนำ Model ท่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) มาเป็นแนวคิด ในการสร้างกระบวนการและกลไก เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่า แก่ผลสำเร็จทางความคิดของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ให้เกิด ขึ้นใน 2 ลักษณะ ดังนี้

1. โครงการที่มุ่งสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มแก่งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ที่มีเป้าหมายในการนำผลสำเร็จไปใช้ต่อ องค์การ/ชุมชน

2. โครงการที่มุ่งสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มแก่งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ที่มีเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่านวัตกรรมในเชิงพาณิชย์

ผู้สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยฯ หรือที่ www.tresearchexpo.nrct.go.th ส่วนส่งเสริม และพัฒนาการวิจัยภารกิจ บริหารจัดการผลงานวิจัย สำนัก งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

CHANGE : อุดมศึกษาไทย (ระบบซีเป็นระบบแห่ง)

จากการประชุมวิชาการ ปชมท.(ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย) ประจำปี 2552 เรื่อง “CHANGE : อุดมศึกษาไทย (ระบบซีเป็นระบบ แห่ง)” เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นวิทยากรบรรยายความสำคัญเกี่ยวกับการ ยกเลิกระบบซีปรับเปลี่ยนเป็นระบบแห่งนั้น ข้าราชการ ก.พ. ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ซึ่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) คาดว่าจะดำเนินการปรับเปลี่ยนในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (1 ตุลาคม 2552) โดยปรับเปลี่ยนระบบบริหาร งานบุคคลตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ.25547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ยกเลิกระบบ PC (ระบบซี) เช่นเดียวกับข้าราชการ

พลเรือน โดยกำหนดประเภทตำแหน่งใหม่เป็น 3 ประเภท ได้แก่

1.1 ตำแหน่งวิชาการ

1.2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

1.3 ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

2. กำหนดโครงสร้างบัญชีเงินเดือนระบบแห่งและช่วง เหมือนของข้าราชการพลเรือน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการปรับ แก่เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)แล้ว นำเสนอ ก.พ.อ. และนำเข้าคณะรัฐมนตรี(ค.ร.ม.) คาดว่า จะแล้วเสร็จทันปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ภาษาจีนสัปดาห์ละคำ

禁止拍照和摄像

อ่านว่า : จิ้น จื่อ โฟ เจ้า เทอ เซอ เซียง
แปลว่า : ห้ามถ่ายรูป วีดีโอ

... ต่อจากหน้า 7

- เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2552

- ดำเนินการให้มีการออกเสียงเลือกตั้งโดยตรง (วิธีการ หย่อนบัตร) เวลา 09.00-15.00 น. ณ กองกลาง(บริเวณ ด้านหน้า) สำนักงานอธิการบดี พร้อมทั้งนับคะแนนโดย เปิดเผยเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน

- ประกาศผลการเลือกตั้งโดยท่านอธิการบดีเป็นผู้ ลงนาม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 อธิการบดีนำผลการเลือก ตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

กฎหมายวันละคำ

ทัศนีย์ ทังทอง

อำมาตยาธิบดีไทย หมายถึง ระบบการปกครองที่ ขุนนางหรือข้าราชการเป็นใหญ่

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการนี้ จึงให้นักศึกษาใหม่ที่เข้ารับการศึกษานในปีการศึกษา 2552 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาและแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

วัน/เดือน/ปี	เวลา	กิจกรรม	สถานที่	การแต่งกาย
26 พ.ค. 52	07.00 -16.30 น.	การรายงานตัวและการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552	หอประชุมมหาวิทยาลัย	ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
27 พ.ค. 52	07.00 -17.00 น.	กิจกรรมฐานสัมพันธ์ แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	1.เสื้อยืดสีขาว 2.กางเกงขายาว 3.รองเท้าผ้าใบ
28 พ.ค. 52	07.00 -12.00 น 13.00 -16.30 น	- ปฐมนิเทศในส่วนคณะวิชา - พิธีบายศรีสู่ขวัญและมอบเข็มตราพระราชลัญจกร (เข็มตรามหาวิทยาลัย)	- คณะวิชาที่ตนเองสังกัด - หอประชุมมหาวิทยาลัย	ชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

หากนักศึกษาคนใดขาดการปฐมนิเทศ หรือเข้ารับการปฐมนิเทศไม่ครบตามจำนวนวันที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย รวมทั้งไม่ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาทุนการศึกษาทุกประเภท การประกันอุบัติเหตุ การรักษาพยาบาล และการรับเกียรติบัตรและหนังสือรับรอง ทั้งนี้ในวันรายงานตัวเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จะต้องชำระค่าปฐมนิเทศคนละ 350 บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

การให้เงินกู้ตามโครงการ บ้าน ธอส.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดทำ "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัย ลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) ครั้งที่ 2" และได้สิ้นสุดระยะเวลายื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2551 เพื่อส่งเสริมกำลังซื้อของลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่เป็นสมาชิก กสจ. ให้สามารถจัดซื้อ/จัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้สะดวกขึ้น ธนาคารจึงจัดทำ "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) ครั้งที่ 3" สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่เป็นสมาชิก กสจ. ในสังกัด สามารถติดต่อยื่นคำขอกู้เงินตามโครงการ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 ธันวาคม 2552 ได้ที่สำนักพระราม 9 สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 2 หรือสำนักงานสาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือสำนักสาขาภูมิภาคทุกแห่งในวันและเวลาทำการ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-1457-9

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียังคงผูกพันทำหน้าที่หักและนำส่งเงินเดือน หรือค่าจ้างของลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่เป็นสมาชิก กสจ. ที่กู้เงินกับธนาคารตามข้อตกลงที่อ้างถึงทุกประการ

นักเขียนหนังสือเพชรปริทัศน์รับรางวัล

จากการที่ชุมชนนักปฏิบัติกรเขียนบทความทางวิชาการได้ร่วมแรงร่วมใจในการผลิตหนังสือเพชรปริทัศน์รายเดือนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการแก่คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ถึง 16 ฉบับ และมีนักเขียนประมาณ 75 คน คณะกรรมการจึงได้มีการคัดเลือกนักเขียนดีเด่น จำนวน 2 คน คือ ผศ.อรพินทร์ เขียวขี้ และ ดร.กมลทิพย์ พลบุตร และนักเขียนประจำ จำนวน 4 คน คือ ผศ.ดร.พิมพ์วี รุ่งโรจน์สัจย์ ผศ.ฤดี ธีระเดชพงศ์ ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช และอาจารย์ณัชชานุช พิษิตธนารัตน์ ซึ่งนักเขียนทั้งหมดได้เข้ารับโล่และเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา



นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คว้ารางวัลชมเชยในการแข่งขันผสมเครื่องดื่มระดับประเทศ

อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการผสมเครื่องดื่มระดับประเทศ ในงาน Make a mix University Challenge 2009 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2552 ซึ่งมี นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 1 ทีม 4 คน ได้แก่ นายภูมิ อยู่ทอง นางสาวสสุคนธ์ สายนาค นางสาวนาตยา หลอดทอง และ นางสาวนิลญา ช่วยคำชู โดยมี อาจารย์ลัดดา ชูใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของทีม

ซึ่งผลการแข่งขันได้รับรางวัลชมเชย เป็นทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อม Kiosk โซดาสิ่งหี ที่มอบให้ทางมหาวิทยาลัยถือเป็นการสร้างศักยภาพของนักศึกษาและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย



เรียนท่านผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่ต้องการติดต่อ - ประสานงานกับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี งานบริหารบุคคลและงานบริหารพัสดุฯ สามารถติดต่อได้ที่ ชั้น M อาคารวิทยากรมย์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2552 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ทุกท่านที่ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตายนสะพาย ประจำปี 2551
ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ณ ศาลาศิริดา ๕ ส่วนจิตรลดา



โครงการ "ค่ายเรียนรู้คุณค่าธรรมชาติวิถีพอเพียง" ปี 2552
ระหว่างวันที่ 1 - 25 เมษายน 2552
ณ ศาลากลางบวรโคกมพัฒนา
ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอบ้านลาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดนิทรรศการในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร
วันที่ 10-19 เมษายน 2552
ณ บริเวณหน้าเขาวัง